

opusdei.org

Ra mắt Ấn bản Việt ngữ “Josemaría Escrivá – Vị Thánh Đời Thường”

Trong niềm hân hoan mừng lễ Thánh Josemaría Escrivá năm nay, ấn bản “JOSEMARIA ESCRIVA – VỊ THÁNH ĐỜI THƯỜNG” đã ra mắt độc giả Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên một quyển tiểu sử về cuộc đời Đấng Sáng lập Opus Dei chính thức phát hành tại Việt Nam.

07-07-2024

Quyển tiểu sử ngắn này được Cha Michele Dolz, giáo sư Lịch sử Nghệ thuật Kitô giáo tại Đại học Giáo hoàng Thánh Giá (Roma), biên soạn vào năm 2002, nhân lễ tuyên thánh của Cha Josemaría Escrivá.

Chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mệnh danh Cha Josemaría Escrivá là “Vị Thánh Đời Thường” vì Ngài đã dành trọn đời mình để giúp mọi người nhận ra rằng ai nấy đều được mời gọi và đều có thể nên thánh qua việc chu toàn bốn phận thường nhật vì lòng mến Chúa và yêu người. Thánh nhân đã biến cuộc đời bình thường của mình trở nên phi thường khi vâng theo Thánh Ý Chúa vô điều kiện, tựa như Ngài đã biến những câu văn xuôi thành những vần thơ anh hùng. Quyển tiểu sử kể về cuộc đời sống động của Ngài, về cuộc chiến đấu để sống thánh và về sự khởi đầu Opus Dei, tổ chức Ngài thiết lập dưới sự

linh hứng để loan truyền thông điệp Thiên Chúa đã trao phó cho Ngài.

Ngoài Lời Giới thiệu mà Đức Cha Javier Echevarría, nguyên Giám quản Opus Dei, đã viết khi quyển sách lần đầu tiên ra mắt vào năm 2002, ấn bản Việt ngữ lần này đặc biệt có thêm Lời Giới thiệu của Đức Ông Fernando Ocariz, Giám quản hiện tại của Opus Dei, viết riêng cho độc giả Việt Nam. Trong Lời Giới thiệu, Đức Giám quản đã nhắc đến lời mà Đáng Đáng kính - Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã nói vào năm 2002 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh Josemaria Escrivá: “Sứ mệnh tông đồ của người Kitô hữu, theo lời dạy của Cha Josemaría Escrivá, bao hàm việc tham gia xã hội và trách nhiệm cá nhân... Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Cha Josemaría, xin cho Kitô hữu chúng ta trở nên những khí cụ đích thực của hòa bình và công lý, được xây dựng trên sự tha

thứ, hoặc như lời Đấng Sáng lập Opus Dei, trở thành ‘những người gieo bình an và niềm vui.’”

Đức Giám quản Opus Dei cũng diễn tả niềm tin tưởng rằng những lời giảng dạy của Thánh Josemaría, mà phần lớn đã được giới thiệu với độc giả Việt Nam qua bản dịch tiếng Việt các tác phẩm của Ngài như Con Đường, Đường Thánh Giá, Tràng Hạt Mân Côi, Bạn Của Chúa, và giờ đây được phản ánh trong câu chuyện về cuộc đời Ngài qua lời kể của Cha Michele Dolz, sẽ “khích lệ động lực truyền giáo đầy hứa hẹn ở đất nước này, và từ đó, nhờ màu nhiệm các thánh thông công, tất cả mọi người Công giáo trên thế giới đều được hưởng nhờ và theo những cách thức khác nhau, tất cả chúng ta đều được mời gọi cùng góp phần.”

Ngoài phần tiểu sử, quyển sách còn trình bày tóm lược các tác phẩm đã được xuất bản của Thánh Josemaría

Escrivá, giúp người đọc hiểu thêm về giáo huấn của Ngài. Các tác phẩm này đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ, mang lại cho rất nhiều tâm hồn Kitô hữu ánh sáng đức tin, củng cố đức cậy và khích lệ sống đức ái một cách cụ thể trong cuộc sống thường nhật giữa lòng thế giới hôm nay.

Ghi chú:

Các tác phẩm của Thánh Josemaría Escrivá đã được dịch sang Việt ngữ: Tràng Hạt Mân Côi, Đường Thánh Giá, Con Đường - The Way (Song ngữ Việt - Anh), Bạn Của Chúa.

Độc giả có thể tham khảo và mua sách tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình, Địa chỉ: Số 1 Công xã Paris, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. Đt: 0938.037.175 - (028)3.8250.745, Website: <https://ducbahoabinhbooks-osp....> hoặc tại các Nhà sách Công giáo.

pdf | document generated
automatically from [https://opusdei.org/
vi-vn/article/ra-mat-an-ban-viet-ngu-
josemaria-escriva-vi-thanh-doi-thuong/](https://opusdei.org/vi-vn/article/ra-mat-an-ban-viet-ngu-josemaria-escriva-vi-thanh-doi-thuong/)
(25-03-2025)